

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số [so] -CV/TU

Về gửi bài phát biểu chào mừng
Hội thảo khoa học “Chiến thắng Trảng Bom
(27/4/1975) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh -
Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày[ng]tháng[th]năm 2024

*Kính gửi: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 33B đường
Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).*

Thực hiện Công văn số 90/VLS-PKH ngày 01/02/2024 của Viện Lịch sử quân sự về việc mời Thường trực Tỉnh ủy viết bài phát biểu chào mừng Hội thảo để in sách kỷ yếu.

Thường trực Tỉnh ủy kính gửi bài phát biểu của Tỉnh ủy Đồng Nai chào mừng Hội thảo khoa học “Chiến thắng Trảng Bom (27/4/1975) trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm” để Ban Tổ chức Hội nghị tổng hợp (gửi kèm theo bài phát biểu).

Nơi nhận:

- Như trên,
- TTTU,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Quân sự tỉnh,
- CP.VPTU-C5, T, C3,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**□
Hồ Thanh Sơn**

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHÁT BIỂU
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Chào mừng Hội thảo khoa học “Chiến thắng Trảng Bom (27/4/1975)
trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”

Kính thưa: -

- Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 4, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Cựu chiến binh Sư đoàn 341; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử; các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội,
- Thưa toàn thể quý đại biểu tham dự Hội thảo.

Trong không khí cùng cả nước kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024), hôm nay, tỉnh Đồng Nai rất vinh dự được phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức Hội thảo khoa học cấp ngành “Chiến thắng Trảng Bom (27/4/1975) trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Viện Lịch sử Quân sự, các Quân khu, Quân đoàn; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, quý đại biểu, khách quý về dự Hội thảo khoa học quan trọng này. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí!

Đồng Nai là một tỉnh miền Đông Nam bộ, có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong tứ giác trọng điểm kinh tế phía Nam (gồm: Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai; Bà Rịa - Vũng Tàu). Địa phương có số

khu công nghiệp đang hoạt động lớn nhất cả nước, có hệ thống đường Quốc lộ 1 nối liền thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc (đoạn qua địa bàn huyện Trảng Bom dài khoảng 15km); quốc lộ 51 Biên Hòa đi Vũng Tàu; Quốc lộ 20 đi Tây Nguyên, xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn. Đồng Nai có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh dài 90km; đường sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu thông ra biển Đông, có sân bay Biên Hòa - trước đây đế quốc Mỹ sử dụng cho mục đích phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Trong 30 năm chiến tranh giải phóng, kẻ thù chọn địa bàn Đồng Nai để xây dựng hậu cứ trực tiếp của chế độ tay sai ở Sài Gòn, trung tâm chỉ huy đánh phá cách mạng ở miền Đông Nam bộ. Chúng mở rộng, hiện đại hóa sân bay chiến lược Biên Hòa và 18 sân bay dã chiến khác, xây dựng nhiều căn cứ quân sự lớn như: Quân đoàn 3, Nha Cảnh sát miền Đông, Bộ Tư lệnh dã chiến 2, trung tâm huấn luyện Nước Trong...; hệ thống các kho tàng, lớn nhất là Tổng kho liên hợp hậu cần Long Bình. Biên Hòa cũng là nơi địch lập “phòng tuyến thép” cuối cùng để bảo vệ chế độ tay sai ở Sài Gòn.

Với cách mạng, Đồng Nai là nơi sớm hình thành nên giai cấp công nhân, đông đảo là công nhân cao su, cùng với nông dân lao động, đây là lực lượng nòng cốt của cách mạng. Ngay từ khi ra đời, Đảng bộ tỉnh Biên Hòa, Đảng bộ huyện Trảng Bom đã chỉ đạo xây dựng cơ sở cốt cán trong quần chúng để tuyên truyền, vận động quần chúng theo cách mạng. Từ vị trí chiến lược của tỉnh, trong hai cuộc kháng chiến, Đồng Nai trở thành một trung tâm cách mạng lớn với hệ thống căn cứ địa liên hoàn, nơi đứng chân chỉ đạo của Khu ủy miền Đông, Trung ương Cục miền Nam. Tại huyện Trảng Bom, Khu ủy miền Đông đã chỉ đạo thành lập căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 (tháng 9/1965), đi sâu lãnh đạo phong trào cách mạng các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa, xây dựng Trảng Bom thành nơi đứng chân của các lực lượng cách mạng tiến đánh vào nội ô thị xã Biên Hòa, tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ và chính quyền tay sai.

Trong chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông giao, Tỉnh ủy Biên Hòa, Huyện ủy Trảng Bom đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, huy động tối đa các nguồn lực, tham gia cùng bộ đội chủ lực chuẩn bị địa bàn đứng chân, phương tiện, vũ khí với quyết tâm “một ngày bằng hai mươi năm”, không thể để chậm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Quân ủy Trung ương, với tinh thần quyết liệt tấn công của đơn vị chủ lực Sư

đoàn 341, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4), sự nổi dậy phối hợp của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đã đánh bại sự kháng cự của địch tại huyện Trảng Bom; làm tan rã các Chiến đoàn 43, 48, 52 thuộc Sư đoàn 18 và các Tiểu đoàn bảo an, Đại đội biệt lập; làm tan rã hệ thống chính quyền dân sự, giải phóng địa bàn rộng lớn có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống, đặc biệt là đồng bào theo đạo Công Giáo, tạo thế bao vây, uy hiếp địch từ hướng Đông Bắc thành phố Biên Hòa. Chiến thắng Trảng Bom đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Sư đoàn 341 trong hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, tốc độ nhanh, địa bàn phức tạp, làm tiền đề quan trọng để tiến tới giải phóng hoàn toàn Biên Hòa, góp phần vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Kính thưa các đồng chí!

Đã 49 năm trôi qua, chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975 vẫn luôn là niềm tự hào của quân và dân tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom và trong cả nước; là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiếp tục chiến đấu, quên mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm được đúc kết từ chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975 sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những bất ổn, xung đột vũ trang trên thế giới, song với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần tự hào từ chiến thắng Trảng Bom, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 đạt 246.448 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 139 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 58 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 17.617 tỷ đồng, đạt dự toán được giao; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đa số đạt và vượt kế hoạch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hình thành 35 khu công nghiệp, trong đó, tại 33 KCN Đồng Nai đã có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng

số 2.117 dự án; trong đó, 1.464 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 30.020 triệu USD, vốn thực hiện 23.187 triệu USD và 653 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 80.328 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh có 105/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 34 khu dân cư kiểu mẫu. Công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo quyết liệt; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Kính thưa các đồng chí!

Hội thảo hôm nay là dịp để cán bộ, đảng viên nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh Đồng Nai ôn lại truyền thống, tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975. Đây cũng là dịp để tỉnh Đồng Nai giới thiệu với quý đại biểu và nhân dân trong cả nước về vùng đất, con người Đồng Nai trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tôi tin tưởng rằng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học trong và ngoài quân đội, cuộc Hội thảo hôm nay sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Đồng Nai và cả nước.

Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!
